

Số: /SYT-KHTC
Vv quản lý chất thải y tế tại
phòng cách ly y tế tại nhà, nơi
lưu trú trong phòng, chống dịch
COVID - 19.

Thanh Hoá, ngày tháng 7 năm 2021

Kính gửi: Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 10429/UBND-NN ngày 19/7/2021 về việc tăng cường các biện pháp phối hợp trong xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh COVID - 19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các huyện còn lúng túng trong việc xử lý chất thải y tế phát sinh từ người cách ly tại nhà. Sở Y tế có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 05/8/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID - 19 về việc ban hành “Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID - 19”. Tại mục 4 phần B quy định:

- Chất thải phát sinh từ phòng cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú, bao gồm **khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng thải bỏ** của người cách ly phải được bỏ vào túi đựng chất thải, sau đó xịt cồn 70 độ để khử trùng và buộc chặt miệng túi, sau đó bỏ vào thùng đựng chất thải có lót túi, có nắp đậy kín đặt ở trong phòng của người được cách ly.

- Trong thời gian cách ly, nếu người cách ly xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc COVID - 19 phải thực hiện khử trùng và xử lý môi trường theo hướng dẫn của Bộ Y tế và thu gom tất cả các loại chất thải phát sinh từ phòng cách ly của người mắc hoặc nghi mắc COVID - 19 để vận chuyển, xử lý như đối với chất thải lây nhiễm nêu tại mục 1 phần B của hướng dẫn này. Hết thời gian cách ly, nếu người được cách ly không xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc COVID - 19 hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 thì thu gom túi đựng chất thải và xử lý như chất thải thông thường.

Trên đây là những nội dung triển khai thực hiện Công văn số 10429/UBND-NN ngày 19/7/2021 về việc tăng cường các biện pháp phối hợp

trong xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh COVID - 19 trên địa bàn tỉnh. Sở Y tế đề nghị Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn thực hiện đúng quy định./.

(Gửi kèm Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 05/8/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID - 19 về việc ban hành “Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID - 19”

Nơi nhận

- Như trên (đề T/H);
- VP UBND tỉnh (đề B/C);
- Lưu VP, KHTC.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Ngọc Thơm